



## สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นวันที่สอง ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในหัวข้อ "ผลสืบเนื่องจากกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศรับรองนครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและสิทธิของชาวปาเลสไตน์ในนครเยรูซาเล็มในบริบทของกฎบัตรและข้อมติของสหประชาชาติ"

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นวันที่สอง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายระเบียบวาระเร่งด่วน (Emergency Item) ในหัวข้อ "ผลสืบเนื่องจากกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศรับรองนครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและสิทธิของชาวปาเลสไตน์ในนครเยรูซาเล็มในบริบทของกฎบัตรและข้อมติของสหประชาชาติ" (The Consequences of the US declaration on Jerusalem and the rights of the Palestinians in Jerusalem in the light of the UN Charter and resolutions) จากนั้นเป็นการอภิปรายทั่วไป (General Debate) ภายใต้หัวข้อ "การเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการผู้โยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยระดับโลก : ความจำเป็นในการนำเสนอนโยบายที่ยึดหลักฐานเชิงประจักษ์" (Strengthening the global regime for migrants and refugees: The need for evidence-based policy solutions) ซึ่งผู้แทนของรัฐสภากว่า ๑๕๐ ประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ต่างร่วมกันอภิปรายต่อประเด็นปัญหาการจัดการระเบียบผู้โยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัย ซึ่งกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ประชาคมระหว่างประเทศกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสมดุลระหว่างการเคารพอำนาจอธิปไตยของรัฐ และการปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้โยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักด้านมนุษยธรรมสากล

จากนั้น เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาฯ โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปว่า ประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งเป็นปัญหาที่นานาประเทศทั่วโลกต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยไทยเป็นประเทศปลายทางของผู้โยกย้ายถิ่นหลายล้านคน รวมถึงให้ที่พักพิงแก่ผู้พลัดถิ่นจำนวนมาก ซึ่งไทยได้รับมือกับปัญหาดังกล่าวโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและหลักด้านมนุษยธรรมตลอดระยะเวลาที่ ๔ ทศวรรษ ไทยจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นและสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบและปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact for Refugees) เพื่อเป็นกรอบที่มีความสมดุลและครอบคลุมทุกมิติที่นานาประเทศจะร่วมกันยึดถือปฏิบัติในระดับสากล โดยไทยได้นำเสนอให้ประชุมได้รับทราบถึงมาตรการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานของไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จ อาทิ การจัดทำข้อตกลง MOU กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การตรากฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชกำหนดการนำคนงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้การรับรองเพื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบและมุ่งคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างด้าว รวมถึงเพื่อขจัดปัญหา

การกตขี่เอาเปรียบแรงงานต่างด้าว ตลอดจนปัญหาการลักลอบคนชนเข้าเมืองผิดกฎหมาย การใช้แรงงาน  
เกณฑ์และการค้ามนุษย์ ซึ่งมาตรการดังกล่าวของไทยในการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานและผู้พลัดถิ่น  
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ IOM UNHCR และ UNICEF  
ทั้งนี้ ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนให้รัฐบาลของตุนยกระดับ  
นโยบายด้านการโยกย้ายถิ่นฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ พร้อมทั้ง  
ได้เชิญชวนให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมมือกันเพื่อจัดการความท้าทายด้านการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างยั่งยืน  
ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และในระดับโลก

-----